



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลศิลาลาด โทร.๐ ๔๕ ๖๖๘ ๑๑๗ ต่อ ๑๐๓๑

ที่ ศก ๐๐๓๒.๓๐๑/๑๑๗๐ วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขออนุญาตนำเอกสารประกาศมาตรการการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ ขึ้นประกาศเผยแพร่บนเว็บไซต์โรงพยาบาลศิลาลาด

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิลาลาด

ต้นเรื่อง

ด้วย กระทรวงสาธารณสุขได้กำหนดนโยบายการดำเนินงานประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) เกี่ยวกับมาตรการการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำโดยกำหนดให้หน่วยงานนำประกาศมาตรการการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำขึ้นเผยแพร่และแจ้งเวียนให้บุคลากรในหน่วยงานทราบ เพื่อถือปฏิบัติและได้กำหนดเป็นตัวชี้วัดในการดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ในข้อ MOIT ๗ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลศิลาลาด ได้ตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าว จึงได้ดำเนินการจัดทำนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ของโรงพยาบาลศิลาลาด มาพร้อมบันทึกนี้ด้วยแล้ว

ข้อเท็จจริง

โรงพยาบาลศิลาลาด ได้ดำเนินการรวบรวมประกาศ ระเบียบ และมาตรการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรทั้งข้าราชการ, ลูกจ้างประจำ, ลูกจ้างชั่วคราว(เงินบำรุง) พนักงานราชการ, พนักงานกระทรวงสาธารณสุข และการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ เพื่อประชาสัมพันธ์แจ้งให้บุคลากรทราบและถือปฏิบัติ

ข้อพิจารณา

เพื่อตอบสนองนโยบายกระทรวงสาธารณสุขในการบริหารทรัพยากรบุคคลให้เกิดความเป็นธรรมและโปร่งใส จึงเห็นควร

๑. แจ้งเวียนประกาศมาตรการการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ ให้บุคลากรโรงพยาบาลศิลาลาดทราบ

๒. นำประกาศมาตรการการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำดังกล่าว ประกาศบนเว็บไซต์โรงพยาบาลศิลาลาดเพื่อเผยแพร่ให้สาธารณชนทราบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขออนุญาตนำประกาศขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ของโรงพยาบาลศิลาลาดและช่องทางอื่นๆ เพื่อให้บุคลากรและประชาชนได้รับทราบต่อไป

(นางสาวณิชา พวงแก้ว)
ผู้จัดการงานทั่วไป

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิลาลาด

- เพื่อโปรดทราบ
- เห็นควรให้ความเห็นชอบ และอนุมัติให้นำเผยแพร่ตามระเบียบฯต่อไป

(นางสาววิจิตรา ทองบ่อ)

ผู้จัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

เห็นชอบและอนุมัติ

(นายธนา คลองงาม)

นายแพทย์เชี่ยวชาญ

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิลาลาด

